



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร (สายวิชาการ)  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อศึกษาปัญหาในการเรียนการสอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุง พัฒนารูปแบบการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้อนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๔๔ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร (สายวิชาการ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ผู้ได้รับทุนดำเนินการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ นี้) ดังนี้

๑. การจัดทำสัญญา ให้ผู้ได้รับทุนกรอรายละเอียดในเอกสารสัญญาทุนสนับสนุนการวิจัยฯ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสัญญาและสัญญาฉบับรับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ได้จากเว็บไซต์ <http://rdi.snru.ac.th/> และจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

- ๑.๑ สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๑.๒ สัญญาฉบับรับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๑.๓ สำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการ จำนวน ๓ ฉบับ
- ๑.๔ ใบสำคัญรับเงิน จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ให้ผู้ได้รับทุนยื่นสัญญาและสัญญาฉบับรับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมภูพาน อาคาร ๒ ชั้น ๑ ในวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

กรณีที่ไม่อาจทำสัญญาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒. ให้ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนัดหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชินนทร์ วะสินนท์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย	จำนวนเงินที่ได้รับ จัดสรร (บาท)
	<b>คณะครุศาสตร์</b>		
	<b>สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน</b>		
๑	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของ โพลยาในรายวิชาการสร้างแบบทดสอบคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชา คณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	อาจารย์ผกาพรรณ วัฒนานาม สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	๓,๐๐๐
๒	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเรขาคณิตเบื้องต้นโดยใช้กฎแห่งการฝึกฝน	อาจารย์ก้องภพ ศิริบุตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	๓,๐๐๐
๓	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมของนักศึกษาสังคมศึกษาคณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	อาจารย์ศตวรรษ มะละแหม สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	๓,๐๐๐
๔	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีววิชาการจัดการแหล่งการเรียนรู้และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม	อาจารย์เพ็ญพรชชา ปกาสิทธิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	๓,๐๐๐
๕	ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	อาจารย์เบญจพร อูผา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	๓,๐๐๐
๖	การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียตาม กระบวนการคอนสตรัคติวิสต์	อาจารย์กิตติกร รักษาพล สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	๓,๐๐๐
๗	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ กันเรียนรู้	อาจารย์ธเนศพล เจริญราษฎร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	๓,๐๐๐
๘	การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน	อาจารย์นันทวรรณ แสนไพร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	๓,๐๐๐
๙	การพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาไทย โดยใช้การเสริมแรงทางบวก	อาจารย์สุริยะ ประทุมรัตน์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	๓,๐๐๐
๑๐	การพัฒนาความสามารถในการแต่งภาพฉบับสำหรับนักศึกษาหลักสูตร วิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ โดยใช้เทคนิคผังความคิด	อาจารย์จินดา ลาโพธิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	๓,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
	สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา		
๑๑	การใช้แบบฝึกซ้อมเสริมทักษะการเดินลีลาศ (จังหวะบิกิน)	อาจารย์วีรวัฒน์ คำแสนพันธ์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	๓,๐๐๐
๑๒	การใช้แบบฝึกซ้อมเสริมทักษะการรับและส่งบาสเกตบอล	อาจารย์จิรวัฒน์ สัทธรรม สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	๓,๐๐๐
๑๓	การฝึกกระโดดเชือกที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา	อาจารย์วัฒน์ วงศ์กาฬสินธุ์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	๓,๐๐๐
๑๔	การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและดัชนีมวลกายของนักศึกษาที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์	อาจารย์อภิวัฒน์ ปานทอง สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	๓,๐๐๐
	สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์พิเศษ		
๑๕	การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหารายวิชาการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์พิเศษ ชั้นปีที่ 2	อาจารย์หรรษา องค์กรสิงห์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์พิเศษ	๓,๐๐๐
๑๖	ผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการให้บริการครอบครัวเด็กพิเศษและชุมชน	อาจารย์สุพัตรา ปัสงค์โท สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์พิเศษ	๓,๐๐๐
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
	สาขาวิชาพัฒนาชุมชน		
๑๗	กระบวนการ PDCA กับรายวิชาหลักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา	อาจารย์อุทุมพร ทลอดโค สาขาวิชาพัฒนาชุมชน	๓,๐๐๐
	สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม		
๑๘	ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาพึงประสงค์ในรายวิชาการจัดประชุมสัมมนา การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)	อาจารย์วิชญานกานต์ ขอนยาง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม	๓,๐๐๐
๑๙	ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาพึงประสงค์ในรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	อาจารย์ชมพูนุท สมแสน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม	๓,๐๐๐
	สาขาวิชานิติศาสตร์		
๒๐	การฝึกจับใจความเนื้อหาการสอนโดยเติมช่องว่างในเอกสารประกอบการสอนในระหว่างเรียน เปรียบเทียบกับการเติมช่องว่างโดยศึกษาจากเอกสารเนื้อหา ก่อนเข้าชั้นเรียนและทำแบบทดสอบท้ายบทโดยประเมินผลจากการทำแบบทดสอบท้ายบทเพื่อศึกษาว่าวิธีการใดนักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจในตัวเนื้อหาได้ดียิ่งกว่ากัน	อาจารย์ดนัยณัฐ จิระวัฒนาสมกุล สาขาวิชานิติศาสตร์	๓,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
	<b>สาขาวิชาภาษาไทย</b>		
๒๑	การพัฒนาสื่อการสอนไวยากรณ์ภาษาไทยโดยใช้เกมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์	อาจารย์กัญยรัตน์ มะแสงสม สาขาวิชาภาษาไทย	๓,๐๐๐
๒๒	การพัฒนาความรู้ด้านวรรณกรรมไทยของนักศึกษาโดยการจัดทำหนังสือทำมือ	อาจารย์พรรณวดี ศรีขาว สาขาวิชาภาษาไทย	๓,๐๐๐
๒๓	การพัฒนาทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติวิชาการพูดและการฟัง	อาจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ เกษมสุข สาขาวิชาภาษาไทย	๓,๐๐๐
	<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
	<b>สาขาวิชาคอมพิวเตอร์</b>		
๒๔	การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อสอนซ่อมเสริมการเรียนรู้วิชาหลักการและระบบการจัดการฐานข้อมูล เรื่องการออกแบบฐานข้อมูลด้วย Entity Relationship Model สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	อาจารย์สุทศิศา ขงเหล็กนอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	๓,๐๐๐
	<b>สาขาวิชาเคมี</b>		
๒๕	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ ๑ ด้วยเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ	อาจารย์ศุภกร อาจหาญ สาขาวิชาเคมี	๓,๐๐๐
๒๖	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาเคมีพอลิเมอร์ เรื่องปฏิกิริยาพอลิเมอร์เซชัน ของนักศึกษาเคมีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	ผศ.ดร.สุดกมล ลาโสภา สาขาวิชาเคมี	๓,๐๐๐
๒๗	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ ๒ เรื่องทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์และทฤษฎีคริสตัลฟิลด์กับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิชาเคมีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	อาจารย์อรุณฉาย อุนาศรี สาขาวิชาเคมี	๓,๐๐๐
๒๘	ผลของการใช้วิธีการเรียนแบบต่าง ๆ : กรณีศึกษาการจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรีย ของรายวิชาจุลชีววิทยา	อาจารย์สุวภา ยศตะโคตร สาขาวิชาชีววิทยา	๓,๐๐๐
๒๙	สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการสอนเรื่องวิธีการศึกษาทางจุลชีววิทยา รายวิชาจุลชีววิทยา	อาจารย์อรุณ วงศ์จิรัฐิติ สาขาวิชาชีววิทยา	๓,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
	<b>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</b>		
	<b>สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์</b>		
๓๐	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนเพื่อพลิกฟลอปในรายวิชาดิจิทัลเบื้องต้น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ผศ.ชาญวิทย์ พุกษชาติ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๓,๐๐๐
๓๑	การศึกษาการทำงานโครงการจำลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในวิชาดิจิทัลเบื้องต้น เรื่อง ลอจิกเกต	อาจารย์ทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	๓,๐๐๐
	<b>สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหกรรม</b>		
๓๒	การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรในโรงฝึกงาน	อาจารย์ภัทรภาพล กองทรัพย์ สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหกรรม	๓,๐๐๐
๓๓	การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาการควบคุมคุณภาพ	อาจารย์ณัฐจิรา โคตรทานาม สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหกรรม	๓,๐๐๐
	<b>คณะวิทยาการจัดการ</b>		
	<b>สาขาวิชาการบัญชี</b>		
๓๔	ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น	อาจารย์ศักดาเดช กุลากุล สาขาวิชาบัญชี	๓,๐๐๐
	<b>สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ</b>		
๓๕	ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการกลุ่มแบบเพื่อช่วยเพื่อนในรายวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	อาจารย์ชัยณรงค์ พูลเกษม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	๓,๐๐๐
	<b>สาขาวิชานิติศาสตร์</b>		
๓๖	ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	อาจารย์ภัทร์สินี แสนสำแดง สาขาวิชานิติศาสตร์	๓,๐๐๐
	<b>สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์</b>		
๓๗	การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีผลต่อวินัยในชั้นเรียน ด้านความขยันอดทนต่อการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางเรียนของนักศึกษา	อาจารย์พิศณี พรหมเทพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	๓,๐๐๐
๓๘	แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	อาจารย์สายป่าน จักขุจินดา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	๓,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
	<b>สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์</b>		
๓๙	การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนต่อรายวิชา 43541102 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์	อาจารย์ชฎาพร แนบชิด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	๓,๐๐๐
	<b>สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ</b>		
๔๐	การประยุกต์ใช้ Social Network ในการเรียนการสอนวิชาการระบบสื่อผสม	อาจารย์จิระนันต์ เจริญรัตน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๓,๐๐๐
	<b>สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์</b>		
๔๑	ศึกษาปัญหาและความต้องการด้านการสอนของอาจารย์ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	อาจารย์วัชระ อักษระ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์	๓,๐๐๐
๔๒	การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป แขนงการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ กรณีศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียน ต่อวิชาธุรกิจระหว่างประเทศโดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศและอาจารย์ไทยเป็นผู้แปล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗	อาจารย์เมธาวี ยิมิน สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์	๓,๐๐๐
	<b>คณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>		
	<b>สาขาวิชาสัตวศาสตร์</b>		
๔๓	การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน	อาจารย์นราวุธ ระพันธ์คำ สาขาวิชาสัตวศาสตร์	๓,๐๐๐
๔๔	การพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรชั้นปีที่๓	อาจารย์เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา สาขาวิชาสัตวศาสตร์	๓,๐๐๐
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		๑๓๒,๐๐๐